



Bản tin **HƯƠNG SƠN**

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN HƯƠNG SƠN



KỶ NIỆM 69 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ
(27/7/1947 - 27/7/2016)

TÀI LIỆU PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ HÀNG THÁNG

121
7/2016



**Bản tin
HƯƠNG SƠN**
Số 121 (7/2016)

**Bản tin của
BAN CHẤP HÀNH
ĐẢNG BỘ HUYỆN HƯƠNG SƠN**

**Điện thoại:
(0393) 875431
875296 - 878749**

Email: bantuyengiaohs@gmail.com
**Chịu trách nhiệm xuất bản
kiêm
Trưởng Ban biên tập
NGUYỄN DUY TRINH**

**Phó Ban biên tập
ĐẶNG ĐÌNH HIỂN**

**Biên tập và trình bày
VÕ THỊ HƯƠNG
NGUYỄN ANH TUẤN
PHAN HOÀI THƯƠNG
TRẦN ANH TUẤN**

In 1.100 bản
tại Công ty CP In Hà Tĩnh. Giấy
phép xuất bản số 12/GPBT-STT&TT
do Sở Thông tin và Truyền thông
Hà Tĩnh cấp ngày 07/3/2014

Trong số này

- ✦ Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về triển khai nghị quyết của Đảng
XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
- ✦ Tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, thiết thực góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống
- ✦ Kết quả kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH
- ✦ Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH huyện 6 tháng đầu năm 2016
- ✦ Sự cố môi trường biển và công tác đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân, phát triển sản xuất, khắc phục môi trường vùng bị ảnh hưởng
- ✦ Tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa kỷ niệm 69 năm ngày thương binh - liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2016)
NÔNG THÔN MỚI
- ✦ Đòi điều suy nghĩ về ý thức của người dân trong xây dựng nông thôn mới
- ✦ Phong trào làm giao thông điểm sáng những tháng đầu năm
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TÁM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
- ✦ Hội cựu TNXN Hương Sơn làm theo lời Bác bằng những việc làm thiết thực
TIN TỨC
- ✦ Tin thế giới, trong nước, trong tỉnh
- ✦ Tin trong huyện
TRANG THƠ
- ✦ Nhớ ngày Thương binh, liệt sỹ

Ảnh bìa 1: Hội nghị cán bộ cốt cán toàn huyện học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Ảnh: Văn Thuận

Trang Thơ

NHỚ NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ

CẨM CHI CHÂU

Xin thấp nén hương thơm bên hoa Cúc
Để cầu linh, chúc phúc cho các anh
Nhân ngày này khí nồm cỏ mầu xanh
Anh ngã xuống cho tự do, độc lập

Cho trái tim Việt Nam mầu mầu đập
Cho hoa tươi tràn ngập ánh nắng vàng
Cho trẻ thơ vui múa hát quanh làng
Cho mảnh đất mùa màng đầy trĩu quả

Đất Việt Nam đạn xối cày bom thả
Người Việt Nam khắp trăm ngã máu loang
Sống và chết chỉ cách mấy tấc gang
Vẫn từng giây lát từng trang sử mới

Bạch Đằng Giang, Ái Tử Lãng sộc tới
Gò Đống Đa phơi phơi sắc xuân hồng
Nhật, Pháp, Mỹ bỏ xác lại đây đồng
Nay Trung Quốc gây hấn nơi biển đảo

Việt Nam ta sao chúng bay mộng ảo
Bất khuất kiên cường bởi có người con
Mẹ sinh con đau từng khúc ruột non
Con vắng cha, vợ mất chồng mầu mầu

Giọt máu rơi anh đâu có quản ngại
Quyết tử thân mình, Tổ Quốc quyết sinh
Để hôm nay chúng em đón bình minh
Tim luôn nhớ ngày Thương binh, Liệt sỹ.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THU HOẠCH VỤ MÙA, TRIỂN KHAI VỤ HÈ THU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN



Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về triển khai Nghị quyết của Đảng

Đảng chương là một văn kiện quy định: Phương pháp hành động, hình thức tổ chức, khuôn phép sinh hoạt nội bộ của Đảng. Nó đảm bảo tổ chức thống nhất, hành động thống nhất của Đảng. Vì vậy, mỗi đảng viên phải tuyệt đối thừa nhận và làm đúng Đảng chương. Nếu không vậy, nếu ai muốn làm sao thì làm, thì kết quả sẽ đưa Đảng đến chỗ tan rã.

Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 7, tr.236.

Mọi đảng viên và cán bộ cũng phải thật thà và triệt để chấp hành chính sách và nghị quyết của Đảng, phải làm đúng chế độ báo cáo và xin chỉ thị.

Sách đã dẫn (Sđd), tập 7, tr.335.

Đường lối chủ trương có rồi, phải có biện pháp thực hiện cho tốt. Chủ nghĩa xã hội là phải có biện pháp. Kế hoạch một phần, biện pháp phải hai phần và quyết tâm phải ba phần, có như thế mới có thể hoàn thành vượt mức kế hoạch nhà nước.

Sđd, tập 7, tr.265.

Đảng gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi nghị quyết Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện.

Sđd, tập 7, tr.235-236.

Phải đi đúng đường lối quần chúng, biến những Nghị quyết của Đảng thành quyết tâm của quần chúng.

Sđd, tập 10, tr.416.

Những chính sách và nghị quyết của Đảng đều vì lợi ích của nhân dân. Vì vậy, đạo đức cách mạng của người đảng viên là bất kỳ khó khăn đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, làm gương mẫu cho quần chúng. Mọi đảng viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, trước nhân dân, trước Đảng; phải ngăn ngừa và kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân.

Sđd, tập 9, tr.288.

Tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, thiết thực góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống

✽ ĐẢNG ĐÌNH HIỀN

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy



*Tổ số 10 thảo luận các nội dung sau khi học tập
Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng*

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp. Ngày 22/3/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về “học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”. Chỉ thị nêu rõ: “Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là một nhiệm vụ

trọng tâm trong năm 2016, cần được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả; bảo đảm để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị”.

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương

Sơn đã tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn huyện trong 2 ngày 21 và 22/6/2016. Nhận thức được vai trò, ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy nghiên cứu kỹ các văn kiện Đại hội, truyền đạt đầy đủ các nội dung: Báo cáo chính trị; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Đồng thời quán triệt nội dung Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết ở cấp huyện đã có nhiều đổi mới, thể hiện trong nội dung và phương pháp truyền đạt nghị quyết của các báo cáo viên cũng như việc chuẩn bị tài liệu phục vụ hội nghị; nhất là đề cương hướng dẫn học tập, quán triệt nghị quyết và tài liệu tuyên truyền, triển khai ở cơ sở.

Theo Kế hoạch số 12 - KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, từ đầu tháng 7/2016 việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ được tiến hành ở tất cả đảng bộ,

chi bộ cơ sở và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân.

Để việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đáp ứng yêu cầu Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị và quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, trong bài phát biểu bế mạc tại hội nghị cốt cán toàn huyện học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã yêu cầu các cấp ủy Đảng, cơ quan, ban ngành, đoàn thể cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc các nội dung sau:

1. Cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị cho đội ngũ cán bộ cốt cán, đảng viên, công chức, viên chức và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân theo đúng tinh thần Kế hoạch số 12 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Chú ý, phân công các đồng chí Bí thư, Ban Thường vụ cấp ủy bám sát đề cương, nghiên cứu kỹ các văn kiện Đại hội truyền đạt đầy đủ các nội dung cơ bản, những điểm mới trong Báo cáo chính trị và các văn kiện Đại hội, làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đất nước trong thời gian tới, liên hệ tình hình và nhiệm vụ của địa phương, đơn vị để làm rõ chủ trương đúng đắn của Đảng.

2. Tất cả các cấp ủy Đảng, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thể hiện rõ tính chiến đấu,

quyết tâm chính trị cao, thực hiện nghị quyết đại hội của Đảng.

3. Việc tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị phải được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo thời gian, đối tượng, nội dung theo kế hoạch của huyện, tuyệt đối không được làm hình thức. Truyền đạt đầy đủ nội dung các văn kiện Đại hội và nội dung Chỉ thị 05 của Bộ chính trị; Đồng thời báo cáo chương trình hành động của cấp ủy, làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị trong thời gian tới thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Giành thời gian thỏa đáng để chỉ ủy tổ chức cho đảng viên thảo luận tại chi bộ, nhằm nâng cao nhận thức và đóng góp ý kiến vào chương trình hành động của cấp ủy cơ sở.

4. Các tổ chức đoàn thể cấp huyện chủ động phối hợp với cấp ủy địa phương, đơn vị chỉ đạo tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị cho toàn thể đoàn viên, hội viên; xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua thực hiện chương trình hành động của cấp ủy.

5. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong các đoàn công tác bố trí, sắp xếp thời gian theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị tại các đảng bộ cơ sở. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tăng

cường kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết tại các địa phương, đơn vị.

6. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Cổng thông tin điện tử, Bản tin Hương Sơn xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nghị quyết, đưa tin phản ánh kịp thời việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện.

Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thấy rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và những thành tựu 30 năm đổi mới. Đồng thời nắm vững chủ trương, đường lối phát triển đất nước của Đảng ta trong thời kỳ mới; hiểu rõ phương châm, nội dung học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, vận dụng vào thực tiễn đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện tại địa phương, đơn vị trong thời gian tới.

Việc tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy là thiết thực góp phần bước đầu đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

Đ.Đ.H

Kết quả kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021



*Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện
chúc mừng các thành viên HĐND huyện nhiệm kỳ mới*

Trong 2 ngày, 25-26/6/2016, HĐND huyện khóa XIX đã tổ chức kỳ họp thứ nhất.

Tham dự kỳ họp có đ/c Nguyễn Thị Nữ Y - UVBTV Tỉnh ủy, PCT HĐND tỉnh; đ/c Đặng Quốc Vinh - UVBTV Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh, Trưởng đoàn công tác của tỉnh tại huyện Hương Sơn; các đại biểu HĐND tỉnh được bầu cử tại huyện Hương Sơn; các đồng chí trong BTV Huyện ủy; lãnh đạo các xã, thị trấn và các ban ngành cấp huyện; 41 đại biểu HĐND huyện.

Sau 2 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm, kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XIX đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra:

1. Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Bầu cử các chức danh HĐND, UBND, Hội thẩm Tòa án nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Thực hiện nội dung kỳ họp thường lệ 6 tháng cuối năm 2016: Xem xét, thảo luận các báo cáo do UBND huyện, các cơ quan chức năng, các ban HĐND, Thường trực UB MTTQ trình bày tại kỳ họp.

3. Biểu quyết thông qua 10 nghị quyết quan trọng. Trong đó: 08 nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử các chức danh do HĐND bầu; 01 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng cuối năm và 01 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2015.

DANH SÁCH
Thường trực và trưởng, phó các ban HĐND huyện khóa XIX,
 nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. Chủ tịch HĐND: Ông Nguyễn Duy Trinh - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XVIII.

2. Phó Chủ tịch HĐND:

- Ông Nguyễn Văn Thành - UVBTV Huyện ủy, Phó CT HĐND huyện khóa XVIII.

- Bà Đặng Thị Sâm - HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện.

3. Trưởng, phó các ban

Ban Kinh tế - Xã hội

- Trưởng ban: Ông Lê Thành Nhân - UVBTV, Trưởng Ban Dân Huyện ủy.

- Phó ban: Ông Nguyễn Mạnh Tú - Cán bộ phòng Kinh tế - Hạ tầng

Ban Pháp chế

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Viết Dũng - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

- Phó ban: Bà Phan Thị Thanh Hương - Phó phòng Tư pháp

DANH SÁCH
các thành viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XIX,
 nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. Chủ tịch UBND huyện: Ông Võ Văn Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa XVIII.

2. Phó Chủ tịch UBND huyện:

- Ông Nguyễn Quang Thọ - UVBTV Huyện ủy, Phó CT UBND huyện khóa XVIII

- Ông Lê Đức Hùng - HUV, Phó CT UBND huyện, khóa XVIII

- Ông Trần Bình Thân - HUV, Phó CT UBND huyện, khóa XVIII

3. Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện

- Ông Thái Công Anh - UVBTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện.

- Ông Nguyễn Quang Tuệ - UVBTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện.

- Ông Hồ Thái Sơn - HUV, Chánh Văn phòng HĐND - UBND.

- Ông Nguyễn Trường Giang - HUV, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Ông Lê Quang Hồ - HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT.

- Bà Lê Thị Kim Nhung - HUV, Trưởng Lao động-TB&XH.

- Ông Đào Duy Sỹ - HUV, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo

- Ông Nguyễn Thành Nhân - Chánh Thanh tra huyện

- Ông Đoàn Ngọc Phùng - Trưởng phòng Nội vụ

- Ông Lê Nhật Tân - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

- Ông Nguyễn Xuân Lý - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

- Bà Lê Thị Hồng Nga - Trưởng phòng Tư pháp.

BBT

Bản tin Hương Sơn

Số 121 (7/2016)

Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH huyện 6 tháng đầu năm 2016

1. Kinh tế

- *Nông nghiệp*: Tổng diện tích gieo trồng đạt 11.590 ha (tăng 4,4% so với cùng kỳ). Sản lượng lương thực đạt 40.201 tấn (tăng 10,65%); sản lượng lạc 4.261 tấn (bằng 97,6% so với cùng kỳ). Trồng mới 62,6 ha cây ăn quả (trong đó có 57,6 ha cam bòn và cam chanh), sản lượng cam 3.623 tấn (tăng 3,51% so với cùng kỳ); sản lượng chè búp tươi 3.494 tấn (tăng 30,4% so với cùng kỳ). Tổng đàn trâu 9.960 con (tăng 7,79%); bò 29.215 con (tăng 19,24%); hươu 34.972 con (giảm 1,49%); lợn 54.751 con (tăng 28,6%); sản lượng nhung hươu đạt trên 11,21 tấn; sản lượng thịt hơi xuất chuồng 6.672 tấn (tăng 32,64%). Hoàn thành, đưa vào sử dụng 01 cơ sở lợn nái ngoại quy mô trên 550 con, 01 cơ sở chăn nuôi lợn thịt quy mô 1.200 con, 7 THT chăn nuôi lợn liên kết.

- *Lâm nghiệp*: Trồng mới 383,5 ha rừng tập trung 178.160 cây phân tán. Sản lượng gỗ khai thác 33.174 m³, tăng 0,4% so với cùng kỳ.

- *Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới*: Cứng hóa 60 km đường GTNT theo cơ chế hỗ trợ xi măng, đạt 62,45% KH;

05 km kênh mương nội đồng, đạt 40,58% KH. Phát động phong trào cải tạo vườn gắn với khu dân cư kiểu mẫu đã tạo hiệu ứng sâu rộng trong nhân dân, đến nay tại 32 thôn điểm có 2.982 hộ/3.589 hộ đã vẽ sơ đồ quy hoạch - thiết kế vườn (đạt 83%), 1.619/2.966 hộ triển khai phá bỏ vườn tạp chuẩn bị mặt bằng trồng cây (đạt 54%), huy động 17.682 ngày công, hàng trăm ca máy, kinh phí ước tính 3.222 triệu đồng; huy động 17.682 ngày công, kinh phí ước tính 3.222 triệu đồng; ngoài 32 thôn điểm có 1.891 hộ xóa bỏ vườn tạp, huy động 19.245 ngày công, kinh phí ước tính 3.392 triệu đồng. Thành lập mới: 280 mô hình (gồm: 9 mô hình lớn, 15 mô hình vừa, 256 mô hình nhỏ), 12 HTX, 25 doanh nghiệp, 18 THT. Trong 6 tháng đầu năm có 13 xã tăng 13 lượt tiêu chí, 14 xã đạt 10-14 tiêu chí; 04 xã đạt 9 tiêu chí; còn 02 xã đạt 8 tiêu chí (Sơn Trà, Sơn Mai).

- *Công nghiệp - Xây dựng*: Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 7,68% so với cùng kỳ, đạt 235 tỷ đồng. Thành lập cụm công nghiệp Khe Cò tại xã Sơn Lễ quy mô 18 ha. Có 02 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư,

đang triển khai thực hiện: Nhà máy dệt tại Khu công nghiệp Đại Kim, tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng; Nhà máy gạch không nung tại Cụm công nghiệp Khe Cò xã Sơn Lễ, tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng. Dự án Nhà máy sản xuất xe đạp điện tại Khu công nghiệp Đại Kim, tổng mức đầu tư trên 55 tỷ đồng tiếp tục đầu tư xây dựng. Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn 6 tháng đầu năm 637 tỷ đồng; trong đó đầu tư công có 43 công trình mới, 24 công trình chuyển tiếp, tổng giá trị xây dựng 229 tỷ đồng.

- *Thương mại - Dịch vụ*: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ xã hội ước đạt 938 tỷ đồng, tăng 3,07% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Cầu Treo đạt 76 triệu USD (giảm 8,91%). 02 dự án đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đang triển khai thực hiện: dự án kinh doanh tổng hợp tại thị trấn Phố Châu, tổng mức đầu tư trên 20 tỷ đồng; dự án Khu sinh thái cây xanh và câu lạc bộ thể thao Bách Đại Dũng, tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng. Tiên hành chuyển đổi mô hình xã hội hóa quản lý đầu tư 03 chợ: chợ Đình (Sơn Thủy), chợ Gôi (Sơn Hòa), chợ Chùa (Sơn Tiến). Hoạt động du lịch, dịch vụ có bước chuyển biến tích cực.

- *Tài chính - Tín dụng*: Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 42,5 tỷ đồng, bằng 41,46% kế hoạch năm, tăng 23,68% so với cùng kỳ.

- *Quản lý tài nguyên - môi trường, ứng dụng khoa học, công nghệ*: Đến nay đã hoàn thành thủ tục cấp 41.236/43.821 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (94,1%), đã bàn giao 36.202 giấy chứng nhận QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân (đạt tỷ lệ 87,8%). Thực hiện đề án giao đất gắn với giao rừng, đến nay đã cấp được 6.129,82 ha/2.100 giấy chứng nhận QSD đất, đạt 89,5%. Đầu tư nâng cấp khu bảo tồn, sản xuất giống cam tại xã Sơn Lễ với quy mô trên 11 vạn bầu giống; vườn giống chè tại Xí nghiệp chè Tây Sơn mỗi năm gieo ươm trên 1 triệu bầu giống; vườn cây lâm nghiệp tại Công ty Bảo Lâm sản xuất hơn 1 triệu cây gỗ lớn, cây bản địa, cây cảnh mỗi năm; 4 cơ sở lợn nái ngoại tổng 1.900 nái hoạt động ổn định, 01 cơ sở quy mô 300 nái chuẩn bị thả giống.

2. Văn hoá - xã hội

- Tổ chức 06 giải thể thao cấp huyện, tham gia giải cầu lông toàn tỉnh đạt 6 huy chương các loại (3HCV, 1 HCB, 2 HCD). Có thêm 15 thôn được công nhận danh hiệu văn hóa.

- Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững. Tỷ lệ trẻ mầm non đi học chuyên cần đạt trên 92%; có 10/32 trường tiểu học, 16/17 trường THCS áp dụng thành công mô hình trường học mới, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 97,38%. Các
(Xem tiếp trang 32)

SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN, PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, KHẮC PHỤC MÔI TRƯỜNG VÙNG BỊ ẢNH HƯỞNG

Thời gian qua, tại 4 tỉnh miền Trung Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa thiên Huế đã xảy ra sự cố môi trường biển làm hải sản chết hàng loạt. Tại tỉnh Hà Tĩnh, bà con ngư dân các vùng biển, nhất là huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề. Trước tình hình đó, Chính phủ và chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều nỗ lực để khắc phục.

Những nỗ lực của Trung ương và của tỉnh Hà Tĩnh:

Về phía Chính phủ: Ngay sau khi có thông tin về sự cố, thực hiện chỉ đạo kịp thời của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trực tiếp và thường xuyên là Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các ban, bộ, ngành, cơ quan chức năng và địa phương liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân, tập trung giải quyết hậu quả sự cố.

Chính phủ đã ban hành các chính sách hỗ trợ giúp đỡ nhân dân các địa phương trong vùng bị ảnh hưởng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất (theo Quyết định 772/QĐ-TTg, ngày 9/5/2016; Quyết định

1138/QĐ - TTg, ngày 25/6/2016 điều chỉnh Quyết định 772/QĐ-TTg).

Các bộ, ngành đã thành lập các đoàn công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại Khu Kinh tế Vũng Áng; tổ chức đoàn chuyên gia quốc tế gồm 7 nhà khoa học đến từ nước Đức, Mỹ, Israel, Nhật Bản kiểm tra, thực địa để kết luận độc lập nguyên nhân của sự cố môi trường.

Ủy ban MTTQ Việt Nam kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hỗ trợ ngư dân, tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên nhân dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống...

Về phía tỉnh Hà Tĩnh: ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương thu gom tiêu hủy hải sản bị chết; phối hợp các bộ, ngành Trung ương, các Đoàn kiểm tra, chuyên gia, các nhà khoa học trong quá trình kiểm tra, phân tích, đánh giá, tìm nguyên nhân; tiến hành xây dựng Trung tâm điều hành hệ thống quan trắc tự động của tỉnh; yêu cầu Công ty Formosa Hà Tĩnh lắp đặt bổ sung

thiết bị quan trắc nước thải tự động; xây dựng Trung tâm Quan trắc môi trường của Khu Kinh tế Vũng Áng; trang sắm thêm nhiều thiết bị phục vụ kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm...

UBND tỉnh đã ban hành các chính sách, hỗ trợ các hộ nuôi trồng hải sản bị thiệt hại, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ gạo cho các hộ bị ảnh hưởng, tiền cho các chủ tàu dưới 90CV và các chính sách khác theo Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ thu mua muối cho người dân, hỗ trợ tiền điện cho các kho đông lạnh dự trữ hải sản.

Đến ngày 21/6/2016, đã hỗ trợ 1.505,418 tấn gạo cho 17.068 hộ với 66.967 nhân khẩu; hỗ trợ gần 700 triệu đồng cho các đối tượng nuôi trồng bị thiệt hại; hỗ trợ trên 100 triệu đồng để hình thành 25 cửa hàng bán hải sản an toàn; hỗ trợ tiền cho 3.852 chủ tàu, thuyền với số tiền gần 18 tỷ đồng. Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ 10.328 hộ gia đình với số tiền 30 tấn gạo, trên 11 tỷ đồng, chỉ đạo việc thả nuôi 6.893 ha hải sản. Vận động số lượng tàu cá trên địa bàn ra khơi đánh bắt, khai thác hải sản đảm bảo hàng ngày đạt từ 54% đến 65%, tương đương 120 tấn/ngày.

Với thái độ kiên quyết truy tìm bằng được thủ phạm gây ra sự cố môi trường nói trên, thực hiện sự chỉ đạo của chính phủ, dưới sự chủ

trì của Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành liên quan đã thành lập Hội đồng với hơn 100 chuyên gia thuộc 30 viện nghiên cứu, trường đại học để vào cuộc xác định nguyên nhân. Sau hơn hai tháng nghiên cứu các nhà khoa học đã khẳng định, hải sản chết hàng loạt tại bốn tỉnh miền Trung là do trong quá trình vận hành thử nghiệm của Công ty Formosa Hà Tĩnh đã thải ra một số độc tố dạng hỗn hợp (Mixel) có tỷ trọng lớn hơn nước biển di chuyển theo dòng hải lưu từ Bắc vào Nam làm hải sản chết hàng loạt, nhất là các loại hải sản ở tầng đáy. Khi các bộ, ngành Trung ương đưa ra kết luận, Trước những chứng cứ cụ thể, xác thực, đầy đủ cơ ở khoa học, Tập đoàn Formosa đã nhận trách nhiệm. Ngày 28/6/2016, Công ty Formosa Hà Tĩnh đã ký văn bản. Ngày 30/6/2016, Chính phủ chính thức công bố nguyên nhân.

Những cam kết của Công ty Formosa Hà Tĩnh: công khai xin lỗi Chính phủ và Nhân dân Việt Nam vì để xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng; thực hiện việc bồi thường thiệt hại kinh tế cho người dân và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; bồi thường xử lý ô nhiễm và phục hồi môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung của Việt Nam với tổng số tiền tương đương trên

11.500 tỷ đồng (500 triệu USD); khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế của hệ thống xử lý chất thải, nước thải, hoàn thiện công nghệ sản xuất, đảm bảo xử lý triệt để các chất thải độc hại trước khi thải ra môi trường theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước của Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh; phối hợp với các bộ, ngành của Việt Nam và các tỉnh miền Trung xây dựng các giải pháp đồng bộ để kiểm soát môi trường biên miền Trung bảo đảm phòng, chống ô nhiễm, không để xảy ra sự cố môi trường tương tự để tạo niềm tin với người dân Việt Nam và quốc tế; thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết nói trên, không để tái diễn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước; nếu vi phạm thì sẽ chịu các chế tài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Sự chống phá của các thế lực thù địch lợi dụng sự cố môi trường:

Trước sự cố nêu trên, một bộ phận cộng đồng mạng do thiếu thông tin và ảnh hưởng của “hội chứng đám đông” đã gián tiếp cổ vũ, tiếp tay cho các hành vi sai trái. Ngay sau khi xảy ra sự cố, trên mạng xã hội, nhất là facebook, zalo... xuất hiện nhiều thông tin sai lệch. Một số clip, bài báo, bài thơ, bài hát, bình luận thiếu tính định hướng. Gần đây, một số trang mạng xã hội giả danh các hãng

truyền hình của các nước, của một số báo trong nước phát các clip, trong đó đưa ra nhiều nhận định về cuộc sống của người dân ở các vùng biển sau sự cố môi trường với nội dung hoàn toàn bịa đặt, bóp méo sự thật...

Từ sự xuyên tạc, tạo dựng những thông tin xấu đó đã làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân hoang mang, lo lắng, hoài nghi, bức xúc... Qua nắm tình hình, các cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng thuộc các tổ chức phản động, đối tượng thường xuyên gây rối, kích động, xúi dục Nhân dân vi phạm pháp luật. Những hoạt động thái quá nêu trên cho thấy, các thế lực thù địch và các phần tử phản động, cực đoan luôn biết tận dụng các cơ hội để thực hiện ý đồ chính trị chống phá Đảng, Nhà nước ta, luôn tìm mọi cách để gây mâu thuẫn trong nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, làm ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm ổn định đời sống, phát triển sản xuất, khắc phục môi trường

Thứ nhất, hệ thống chính trị các cấp phải định hướng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn tỉnh chung tay, góp sức đảm bảo ổn định chính trị, phát triển kinh tế, củng cố an ninh trật tự trên địa

bàn. Phải tuyên truyền cho Nhân dân hiểu: Đảng, Chính phủ, hệ thống chính trị tỉnh Hà Tĩnh luôn song hành cùng Nhân dân để khắc phục những khó khăn và xác định rõ, đấu tranh phải bằng phương pháp ôn hòa để Công ty Formosa tiếp tục hoạt động, có điều kiện khắc phục sự cố.

Thứ hai, cán bộ, đảng viên và Nhân dân phải nhận thức đầy đủ, tuân thủ pháp luật, thể hiện chính kiến của mình với ý thức xây dựng, tránh bị kích động. Nêu cao tinh thần cảnh giác trước những thông tin bịa đặt trên mạng truyền thông, có thái độ đúng đắn trong việc sử dụng các trang mạng, Facebook, blog cá nhân... Tuyệt đối không tham gia bình luận, cóp nhặt những thông tin thất thiệt trên trang cá nhân, không tham gia bạo loạn, biểu tình, tụ tập đông người để đòi hỏi các yêu sách thiếu chính đáng.

Thứ ba, thường xuyên chia sẻ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đề xuất các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn, từng bước chuyển đổi ngành nghề, khôi phục và phát triển du lịch, dịch vụ, phục hồi thị trường hải sản. Làm tốt công tác giám sát bảo vệ môi trường đối với tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; quan tâm thường xuyên nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện tốt

công tác thống kê các đối tượng bị ảnh hưởng, thực hiện bồi thường đúng tránh tình trạng lợi dụng chính sách.

Thứ năm, đối với các cơ quan thông tấn báo chí yêu cầu đưa các thông tin khách quan, chính xác, đúng luật, không làm nóng và chính trị hóa các vấn đề, làm ảnh hưởng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh và của đất nước.

Thứ sáu, việc tái thiết môi trường, phát triển hải sản ổn định, bền vững ở vùng biển miền Trung và cả nước là vấn đề sống còn của ngành kinh tế và an ninh biển. Qua sự cố này, chúng ta đã có thêm những kinh nghiệm, bài học đắt giá trong việc bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, để khắc phục sự cố đòi hỏi phải có thời gian, nguồn lực và sự sẻ chia đầy trách nhiệm của toàn xã hội, tránh chủ quan, vội vàng, không lường hết mọi tình huống và khả năng ứng phó.

Lúc này hơn bao giờ hết, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hãy phát huy cao tinh thần trách nhiệm, sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh nhà tiếp tục xây dựng quê hương phát triển bền vững.

(Theo tài liệu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC, CÓ Ý NGHĨA KỶ NIỆM 69 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ (27/7/1947-27/7/2016)

* NGUYỄN THÀNH LÊ
Phó Phòng LĐTB&XH huyện



*Đoàn xe chở hài cốt các liệt sỹ, chuyên gia Việt Nam hy sinh
tại Lào về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Nậm*

Ngày 27/7/1947 được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm Ngày Thương binh toàn quốc (sau này được đổi là Ngày Thương binh - Liệt sỹ). Ngày này đã đi vào lịch sử đất nước như một dấu ấn nhắc nhở mọi người phát huy truyền thống, đạo lí “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”. Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 là dịp để tôn vinh các giá trị truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc; ngày để các cấp, các ngành và toàn xã hội tham gia giúp đỡ, động viên

các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng. Thông qua các hoạt động đó để giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của mỗi người dân đặc biệt là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà đã nỗ lực thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách đối với người có công; huyện đã tập trung mọi nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng,

thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Với những việc làm hiệu quả, thiết thực, đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công trên địa bàn huyện. Kịp thời động viên các thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống, tiếp tục cống hiến cho quê hương đất nước.

Để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc người có công, tổ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016), các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung làm tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt nội dung của Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 25/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Phản ánh những thành tích, kết quả đạt được, nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện chính sách, các hoạt động tri ân nhân dịp này trên các phương tiện

thông tin đại chúng như Công thông tin điện tử, Bản tin Hương Sơn, Đài TH-TH huyện, lồng ghép trong các hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị, tổ chức.

2. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức việc xác nhận, chi trả kịp thời, đầy đủ chế độ cho đối tượng người có công theo quy định của pháp luật, nhất là đối tượng hưởng chế độ chất độc hóa học, đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến trong kháng chiến, đối tượng hưởng chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Thực hiện đầy đủ các quy định về xây dựng nhà ở theo Quyết định số 22; Kết luận 201/KL-TTr ngày 16/9/2014 về giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo về chính sách ưu đãi người có công theo thẩm quyền; các chính sách hỗ trợ về giáo dục và đào tạo, chăm sóc y tế, điều dưỡng nâng cao sức khỏe cho các đối tượng theo quy định...

3. Tiếp tục nâng cấp, tu bổ và xây dựng các công trình nghĩa trang liệt sỹ huyện và các đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên các Anh hùng liệt sỹ ở các địa phương. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Tổ chức tiếp nhận, an táng hài cốt liệt sỹ khi thân nhân liệt sỹ di chuyển về địa phương.

(Xem tiếp trang 17)

Đôi điều suy nghĩ về ý thức của người dân trong xây dựng nông thôn mới

✧ THU HUONG



Quang cảnh một xã NTM

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "... Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân". Trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn khẳng định: Sự nghiệp cách mạng là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Điều đó cũng dễ hiểu khi Đảng ta xác định Nhân dân là chủ thể trong thực hiện Chương

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Thời gian qua, nhờ phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân nên chương trình xây dựng NTM ở huyện Hương Sơn đạt được nhiều kết quả khả quan. Bên cạnh nhiều tấm gương tích cực, sẵn sàng hiến đất, hiến cây, đóng góp công sức vì sự nghiệp chung, vẫn còn có những cá nhân chưa thực sự vào cuộc, thiếu ý thức xây dựng, xem

đây là việc của cấp ủy, chính quyền.

Cách đây chưa lâu, chúng tôi về thôn Tân Tiến, xã Sơn Tiến trong thời điểm xã đang phát động phong trào làm đường giao thông nông thôn. Khi được hỏi về điển hình đi đầu trong phong trào này lãnh đạo xã chỉ ngay cho chúng tôi đến gia đình ông Nguyễn Xuân Quỳnh. Ở cái tuổi vui vầy cùng con cháu, an hưởng lúc về già nhưng trong phong trào chung của thôn xóm luôn có sự tham gia tích cực, trách nhiệm, đầy nhiệt huyết của ông. Ước mơ bê tông hóa con đường chưa mưa đã lầy lội, chưa nắng đã bụi mù luôn được ông ấp ủ. Với chủ trương xây dựng nông thôn mới, thực hiện tiêu chí giao thông của cấp ủy, chính quyền gia đình ông Quỳnh đã tự nguyện hiến 170 m² đất vườn, 35 cây các loại có giá trị về mặt kinh tế đồng thời đóng góp ngày công và vật liệu để cứng hóa 40 m đường trục thôn đạt chuẩn với tổng giá trị thành tiền trên 135 triệu đồng. Mặc dù đôi với một người nông dân như ông Quỳnh, mỗi tấc đất là tấc vàng, nhưng khi họ đã hiểu được những lợi ích, ý nghĩa to lớn của chương trình thì họ sẵn sàng hy sinh những lợi ích của bản thân để góp phần vào thực hiện thắng lợi các tiêu chí của chương trình.

Khi được hỏi về việc làm của mình, ông Quỳnh vui vẻ cho biết: Tôi tin tưởng vào chủ trương, chính sách đúng và đúng của cấp ủy, chính quyền địa phương. Gia đình tôi tự nguyện đóng góp vì thấy được trách nhiệm của mình, làm cho bản thân

mình và làng xóm mình được hưởng lợi là tôi vui, phấn khởi. Dù điều kiện gia đình nhiều hộ còn khó khăn nhưng bà con ở đây đều rất cố gắng, thể hiện quyết tâm cao để thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Từ những điển hình tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Xuân Quỳnh mà kết thúc năm 2015 xã Sơn Tiến là đơn vị dẫn đầu trong phong trào làm giao thông nông thôn. Trong đợt phát động phong trào thi đua cao điểm trong những tháng đầu năm 2016, Sơn Tiến nằm trong tốp đầu của toàn huyện vượt kế hoạch đề ra về cứng hóa giao thông nông thôn.

Bà Tổng Thị Sửu - Bí thư chi bộ Thiên Nhân cho biết: “Trong xây dựng NTM, chúng tôi đã phát huy vai trò chủ thể của người dân và thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi. Bên cạnh việc tự cải tạo, chỉnh trang vườn hộ, hiến đất, tài sản thì mọi người đều tích cực đóng góp ngày công, tiền của để hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, chỉnh trang thôn xóm...”.

Cũng là câu chuyện về ý thức trong tham gia xây dựng NTM nhưng những gì được nghe, được thấy ở một số địa phương lại khiến nhiều người phải suy ngẫm. Chương trình xây dựng NTM đã triển khai hơn 5 năm qua nhưng bộ mặt nông thôn ở một số địa phương gần như không có thay đổi lớn, chưa có nhiều chuyển biến trong phát triển sản xuất, thiếu các sản phẩm chủ lực cho hiệu quả kinh tế cao. Trên những tuyến đường

trục xã, thôn xóm tình trạng vút rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường vẫn còn hiện hữu. Phải chăng công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ và các tầng lớp Nhân dân nơi đây chưa thực sự được đề cao.

Trở lại với câu chuyện huy động sức dân cứng hóa đường giao thông nhưng tiếc thay ở một số đơn vị có những cá nhân, thậm chí là cán bộ, đảng viên ra yêu sách, đòi hỏi, so bì và chây ì trong đóng góp trong khi đó quần chúng nhân dân, các doanh nghiệp, tổ chức bên ngoài lại là những người “tiên phong”, tích cực trong phong trào này. Chính nếp nghĩ đó đang trở thành rào cản lớn cho quá trình xây dựng NTM của địa phương.

Những câu chuyện về ý thức và vai trò chủ thể của người dân ở các địa phương đã nêu trên vừa là thực trạng, vừa là vấn đề cần đặc biệt quan tâm của cấp ủy, chính quyền để xây dựng NTM một cách hiệu quả, bền vững.

Xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm làm thay đổi diện mạo nông thôn, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân. Để làm được điều đó, bên cạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương, một động lực quan trọng không thể thiếu là phải phát huy được nội lực, sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của Nhân dân.

T.H

Tổ chức các hoạt động...

Tiếp theo trang 14)

4. **Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”:** Vận động đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; tặng nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa cho đối tượng người có công, quan tâm phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức thăm hỏi, động viên người có công và các gia đình chính sách tiêu biểu; tổ chức gặp mặt thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ tại địa phương, cơ quan, đơn vị; tổ chức lễ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Năm và các Đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên các Anh hùng liệt sỹ ở địa phương...

Ngày 27/7 hằng năm đã thực sự trở thành ngày mà nhân dân cả nước nói chung và nhân dân huyện nhà nói riêng tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách có công với cách mạng và nó đã trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa của nhân dân ta. Tin tưởng rằng, với tấm lòng tôn kính và biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các cấp, các ngành và mỗi người con Hương Sơn có những hoạt động cụ thể, thiết thực, ý nghĩa thể hiện tấm lòng đền ơn đáp nghĩa với gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.

N.T.L

Phong trào làm giao thông ĐIỂM SÁNG NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM

* PHAN LÊ THANH THANH

Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng



Ra quân làm đường giao thông tại xã Sơn Trung

Về các xã trên địa bàn huyện Hương Sơn trong những ngày tháng sáu, bên cạnh cái nắng, cái gió đến bỗng rất còn thấy được sự phấn khởi, hân hoan của người dân đang vào mùa vàng bội thu. Nhiều con đường nội đồng xe cơ giới ra đến tận ruộng, người nông dân không còn nhọc nhằn trong chuyên chở. Kết quả có phần đóng góp của đợt phát động phong trào thi đua cao điểm làm giao thông nông thôn, lập thành tích chào mừng bầu cử đại biểu

Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả ngoài mong đợi và những điểm sáng

Đợt phát động thi đua cao điểm được diễn ra trong 2 tháng từ ngày 20/3/2016 đến 20/5/2016, được triển khai sâu rộng, đồng bộ là một phong trào thiết thực, hiệu quả, hợp lòng dân, được Nhân dân tích cực ủng hộ và huy động được nguồn lực lớn để thực hiện. Trong 2 tháng diễn ra đợt

phát động toàn huyện đã nhận 7.300 tấn xi măng, hoàn thành 49,6 km đường giao thông các loại, đạt 110,2% kế hoạch đề ra; 11 xã, thị trấn hoàn thành và vượt kế hoạch (>1,5 km). Điển hình là Sơn Tiến, Sơn Trung, Sơn Mai, Sơn Trường, Sơn Hàm, Sơn Quang, Sơn Tây, Sơn Lĩnh, Sơn Kim 2, TT Phố Châu; huy động 554.498 ngày công đạt 102,2% kế hoạch. Đây là đợt phát động thi đua sôi nổi, được các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương hết sức quan tâm, vào cuộc chỉ đạo quyết liệt và đạt được kết quả cao nhất trong nhiều năm qua.

Xuất phát từ chủ trương đúng đắn, đáp ứng được nguyện vọng của Nhân dân, phong trào giao thông năm 2016 đã tạo được sự lan tỏa rộng khắp. Qua công tác tuyên truyền, mỗi người dân đều hiểu được trách nhiệm của bản thân, gia đình trong việc thực hiện cứng hóa giao thông gắn với xây dựng nông thôn mới phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Việc huy động đóng góp của Nhân dân được thôn, khối phổ công khai minh bạch. Nổi lên trong phong trào có nhiều cá nhân điển hình như: ông Lê Thái Sơn (thôn Bảo Thượng, xã Sơn Quang) là thương binh 1/4, gia đình còn nhiều khó khăn nhưng đã tự phá dỡ 50m hàng rào kiên cố, hiến 100 m² đất vườn, di dời chuồng bò; ông Trịnh Quang Hùng (thôn Quyết Thắng, xã Sơn Kim 2) ủng hộ 20 triệu đồng tiền mặt; ông Lê Văn Bông (thôn Tân Tiến, xã Sơn Tiến) hiến 190 m² đất và hơn 200 cây các loại có giá trị... để mở rộng và làm đường.

Bên cạnh việc huy động sức dân, nhiều địa phương đã mạnh dạn kêu gọi các “mạnh thường quân”, doanh nghiệp và các tổ chức khác hỗ trợ, điển hình xã Sơn Kim 2 đã kêu gọi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đỡ đầu, chung tay xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ vật liệu và ngày công giúp địa phương xây dựng 4,4 km đường trục xã, với kinh phí hỗ trợ trên 3,2 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Khắc Việt - Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến phấn khởi cho biết: “Với phương châm Nhà nước hỗ trợ, Nhân dân thực hiện và cách làm công khai, dân chủ đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, ý thức tự giác tham gia của người dân”.

Những con đường thay đổi diện mạo làng quê

“Đường giao thông đến đâu, bộ mặt nông thôn đổi thay đến đó” - đó là động lực để cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào làm giao thông trong những năm qua. Cơ sở hạ tầng giao thông tốt sẽ tạo điều kiện giao thương hàng hoá, thị trường được mở rộng, khuyến khích nông dân tham gia sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Những cung đường thoáng đãng rộng mở nối liền thôn xóm, miền xuôi và miền ngược đã góp phần hiện đại hóa nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà; làm nên diện mạo mới cho những làng quê.

P.L.T.T

HỘI CỤ TNXP HƯƠNG SƠN LÀM THEO LỜI BÁC BẰNG NHỮNG VIỆC LÀM THIẾT THỰC

* HỒ THỊ MAI

Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện

10 năm qua, với sự quan tâm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện, cùng khí thế và sự quyết tâm mạnh mẽ của toàn thể hội viên, Hội Cựu TNXP huyện Hương Sơn đã tổ chức, triển khai nhiều hoạt động thiết thực góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.



Đ/c Hồ Thị Mai - CT Hội TNXP huyện (người đứng thứ 4 bên trái) trao quà cho các tổ chức hội cơ sở xuất sắc

Thực hiện phương châm “Ở đâu có cựu TNXP là ở đó có tổ chức hội”, Hương Sơn đã thành lập Hội Cựu TNXP vào năm 2006. Đến nay, Hội có 32 cơ sở xã, thị trấn, có 13 chi hội dưới hội cơ sở, với 824 hội viên. Sau 10 năm hoạt động đến nay còn 603 hội viên. Hội đã kết nạp 100% cựu TNXP vào tổ chức hội. Cán bộ, hội viên cựu TNXP có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, có lối sống lành mạnh, thương yêu, giúp đỡ đồng đội. Nhiều năm qua, thực hiện lời Bác dạy

“Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”, Hội Cựu TNXP các cấp đã có nhiều phong trào cụ thể, thiết thực mang lại hiệu quả.

Xác định công tác nghĩa tình đồng đội và đền ơn đáp nghĩa là tình cảm và trách nhiệm của mỗi hội viên và tổ chức hội. Hội Cựu TNXP huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào đóng góp quỹ, nuôi lợn nhựa tiết kiệm. Đến nay, tổng chân quỹ và quỹ nghĩa tình đồng đội đạt 617 triệu đồng. Với nguồn quỹ này, hội cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay không lấy lãi từ 2 đến 3

triệu đồng giúp nhau làm kinh tế, điển hình như Hội cựu TNXP xã: Sơn Phú, Sơn Tây, Sơn Thủy... Hội đã kêu gọi vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay góp sức tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, xây dựng nhà tình nghĩa. Trong 10 năm qua, Hội đã hỗ trợ xây dựng 96 nhà tình nghĩa với tổng giá trị trên 7 tỷ đồng từ việc huy động, kêu gọi các nhà hảo tâm, trong đó 32/32 hội viên Cựu TNXP đơn côi được làm nhà tình nghĩa; tặng 2.366 suất quà với tổng số tiền trên 300 triệu đồng, tặng 50 sổ tiết kiệm 82 triệu đồng, tổ chức cho hội viên đi tham quan các địa chỉ đỏ, thăm lại chiến trường xưa... kêu gọi Quỹ Thiện Tâm nuôi dưỡng 2 hội viên đơn côi tại xã Sơn Tây và Sơn Trường mỗi tháng hỗ trợ 500 ngàn đồng.

Công tác chế độ chính sách đối với cựu TNXP trên địa bàn huyện được giải quyết kịp thời và đúng đối tượng. Đến nay, 244 hội viên được hưởng chế độ bảo hiểm y tế; giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần cho 168 thương binh; 247 đồng chí được hưởng trợ cấp thường xuyên; chăm lo đời sống cho 32 nữ cựu TNXP đơn côi, góp phần thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn và vấn đề an sinh xã hội.

Nhiều cựu TNXP đã vượt khó phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Đến nay, có 93 mô hình làm kinh tế giỏi, cho thu nhập từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng/năm. Đi đầu trong phong trào này có Hội cựu TNXP xã Sơn Thủy, Sơn Tây, Sơn Trường, Sơn Mai, Sơn Diệm,... gia đình hội viên Lê

Thị Thành, xã Sơn Tây cả 2 vợ chồng đều là TNXP thành lập trang trại cho thu nhập từ 300 đến 500 triệu đồng/năm... góp phần nâng cao đời sống cho gia đình hội viên. Hội Cựu TNXP huyện với tinh thần “lúc trẻ xông pha, về già mẫu mực”, luôn tích cực hưởng ứng, tham gia nhiều hoạt động tại địa phương, như đẩy mạnh công tác phối hợp giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử cho các hội viên và đoàn viên thanh niên; tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhiều hội viên đã tích cực góp công sức, tiền của, hiến đất để thực hiện các tiêu chí góp phần cùng địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, có nhiều tấm gương tiêu biểu như hội viên Lê Thị Liên xã Sơn Thủy đã tự nguyện hiến hàng trăm m² đất và ủng hộ hơn 23 triệu đồng để làm bê tông cùng tổ dân cư; hội viên Đặng Thị Ngân xã Sơn Mai, động viên 2 con ủng hộ làm đường liên thôn với số tiền 45 triệu đồng.

Ghi nhận thành tích của các cấp hội và hội viên trong 10 năm qua, Hội Cựu TNXP huyện 4 lần được Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc. Năm 2015, Hội Cựu TNXP huyện được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba và cá nhân đồng chí Hồ Thị Mai - Chủ tịch Hội cựu TNXP huyện được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

H.T.M

Thế giới, trong nước, trong tỉnh

- Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN lần thứ 25: Ngày 01/6/2016, tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) diễn ra Hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN lần thứ 25. Với chủ đề “Định hình nghị sự ASEAN vì tăng trưởng và bao trùm”, các nhà lãnh đạo các nước ASEAN đề cao vai trò, tiềm năng và cơ hội của cộng đồng ASEAN; đánh giá ASEAN là một trong những mô hình hội nhập khu vực thành công trên thế giới; lãnh đạo các nước ASEAN cũng nhận định xây dựng cộng đồng ASEAN là tiến trình lâu dài, vừa có thuận lợi, song cũng không ít thách thức, khó khăn; đồng thời cho rằng các nước ASEAN cần chú trọng củng cố các nền tảng cho phát triển như thể chế, nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng, cải cách cơ cấu, tăng cường tính bổ trợ giữa các nền kinh tế thành viên.

- Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc: Ngày 14/6/2016, Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN - Trung Quốc đã diễn ra tại Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc, tập trung thảo luận hai nội dung chính là quan hệ ASEAN - Trung Quốc và vấn đề Biển Đông. Về quan hệ ASEAN - Trung Quốc, hai bên bày tỏ vui mừng với những tiến triển quan trọng trong hợp tác hai bên; Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN với giá trị thương mại hai chiều năm 2015 đạt 470 tỷ

USD. Hai bên đã nhất trí phần đầu mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1.000 tỷ USD năm 2020. Về vấn đề Biển Đông, các Bộ trưởng đề nghị ASEAN và Trung Quốc thể hiện quyết tâm, nỗ lực hơn để bảo đảm hòa bình và an ninh ở Biển Đông, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, nhất là tôn trọng các tiến trình pháp lý và ngoại giao, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Các Bộ trưởng cũng đề nghị ASEAN và Trung Quốc đẩy mạnh triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin và ngoại giao phòng ngừa, nhất là thực hiện hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm hình thành Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

- Tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào và Campuchia: Chủ tịch nước Trần Đại Quang kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 12/6 đến ngày 16/6/2016. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Trần Đại Quang trên cương vị Chủ tịch nước. Qua các cuộc trao đổi, lãnh đạo ba nước đã đạt được chủ trương lớn nhằm tiếp tục đưa quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Lào và Campuchia phát triển hơn nữa. Lãnh đạo cấp cao hai nước Lào và Campuchia cũng đã khẳng định luôn

coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất, là mối quan hệ đặc biệt đã được xây dựng bằng sự hy sinh xương máu của nhân dân 3 nước. Chuyến thăm đã đạt được kết quả quan trọng, nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Lào và Campuchia. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh: Việt Nam và Lào đang chuẩn bị kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác; Việt Nam và Campuchia đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (vào năm 2017) càng thêm phần ý nghĩa.

- Việt Nam tham dự khóa họp 32 Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc: Ngày 13/6/2016, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự khóa họp thứ 32 Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneva (Thụy Sĩ), nhân dịp Hội đồng nhân quyền kỉ niệm 10 năm thành lập. Tham dự khóa họp có đại diện của 193 thành viên Liên hiệp quốc, các quan sát viên và các tổ chức quốc tế. Trải qua hơn 2 năm tham gia Hội đồng nhân quyền, Việt Nam đã phát huy vai trò là một thành viên tích cực và có trách nhiệm, đóng góp thực chất vào các công việc của Hội đồng nhân quyền, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

- Vay vốn ưu đãi: Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng chính sách xã hội. Cụ thể, lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội đối với các đối tượng

quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 4,8%/năm, 0,4%/tháng. Theo nghị định các đối tượng được vay ưu đãi nhà ở xã hội, đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở gồm: người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

- Quyết định chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2016: Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Đặng Quốc Khánh vừa ký ban hành Quyết định số 1434/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu và kế hoạch thi tuyển công chức vào làm việc tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã năm 2016. Theo đó, số lượng thi tuyển công chức đợt này là 86 chỉ tiêu. Trong đó khối sở, ngành 43 chỉ tiêu; khối các huyện, thành phố, thị xã 43 chỉ tiêu. Hình thức thi tuyển gồm các môn: kiến thức chung; nghiệp vụ chuyên ngành; ngoại ngữ tiếng Anh và tin học văn phòng. Về thời gian nhận hồ sơ kể từ ngày 13/6/2016 đến ngày 15/7/2016. Dự kiến cuối tháng 8/2016 sẽ tổ chức thi tuyển.

Tin trong huyện

- Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: Thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW và kế hoạch của Tỉnh ủy, ngày 21/6/2016, BTV Huyện ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ cốt cán toàn huyện học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí trong Thường trực, BTV Huyện ủy quán triệt các nội dung: báo cáo chính trị BCH Trung ương khóa XI trình tại Đại hội XII của Đảng; báo cáo đánh kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau khi được quán triệt tại hội trường, ngày 22/6 các địa phương tham gia thảo luận tại tổ do đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy phụ trách. Theo Kế hoạch các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết trong tháng 7/2016, đồng thời tập trung tuyên truyền trong các tầng lớp Nhân dân.

- Hội nghị BCH Đảng bộ huyện: Ngày 20/6/2016, BCH Đảng bộ huyện (khóa XXII) tổ chức Hội nghị lần thứ 7 để nghe và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; báo cáo hoạt động của các Đoàn công tác BTV Huyện ủy 6 tháng đầu năm 2016. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã phân tích nguyên nhân, kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, đồng thời đưa ra các giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2016. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các đồng chí UVBTV, BCH Đảng bộ huyện tăng cường bám nắm cơ sở để chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị hoàn thành các mục tiêu KT - XH 6 tháng cuối năm.

- Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp: Sáng ngày 11/6/2016, UBBC huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Báo cáo đánh giá của Ủy ban bầu cử huyện cho thấy, công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện đã thành

công tốt đẹp. Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,94%, trong đó có 26/32 xã, thị trấn đạt tỷ lệ 100% cử tri tham gia bỏ phiếu. Kết quả đã bầu được 2 vị ĐBQH, 5 đại biểu HĐND tỉnh, 41 đại biểu HĐND cấp huyện, 798 đại biểu HĐND cấp xã. Tại hội nghị, UBBC huyện đã khen thưởng 11 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM: Sáng 16/6/2016, BCD Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Sáu tháng đầu năm 2016 có 13 xã tăng 13 lượt tiêu chí, nâng lũy kế đến nay toàn huyện đạt 353 lượt tiêu chí, trong đó có 19 xã đạt 10 - 14 tiêu chí; 4 xã đạt 9 tiêu chí; 2 xã đạt 8 tiêu chí; thành lập mới được 280 mô hình sản xuất, kinh doanh, 18 THT, 12 HTX, 25 doanh nghiệp. Phong trào cải tạo vườn tại 32 thôn điểm có 2.982/3.589 hộ đã vẽ sơ đồ quy hoạch - thiết kế vườn (đạt 83%); 1.619/2.966 hộ triển khai phá vườn tạp (đạt 54%); trồng hàng rào xanh 12.600 m; tại các thôn khác của 32 xã, thị trấn có 1.891 hộ xóa bỏ vườn tạp, trồng cây xanh phủ hàng rào bê tông, thép gai 3.332 m; toàn huyện

đã làm được 60 km đường bê tông, cứng hóa 5 km kênh mương; xây dựng 19 nhà văn hóa thôn, 2 nhà văn hóa xã, 3 khu thể thao xã,... Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Lập - Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCD yêu cầu Đảng ủy các xã, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong xây dựng NTM, huy động, tranh thủ các nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí đã đăng ký đầu năm; xây dựng kế hoạch, lộ trình thời gian thực hiện các tiêu chí, gắn trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân; đẩy mạnh thực hiện phong trào cải tạo vườn, gắn với xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế; quan tâm công tác vệ sinh môi trường.

- Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Chiều 15/6/2016, đồng chí Đặng Quốc Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra công tác



*Đoàn kiểm tra kẻ bờ sông Ngàn Phố
đoạn qua thị trấn Tây Sơn*

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Hương Sơn. Qua kiểm tra thực địa và nghe báo cáo của UBND huyện, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện; đồng thời yêu cầu thời gian tới huyện cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa thiên tai; tiến hành rà soát, bổ sung các phương án, đặc biệt là phương châm “4 tại chỗ”; chú trọng đến các phương án giao thông, chỉ huy, điều hành để xử lý kịp thời các tình huống xấu nhằm giảm thiểu thiệt hại thấp nhất về người và tài sản do bão lụt gây ra.

- Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tại Sơn Kim 1: Sáng ngày 07/6/2016, đồng chí Nguyễn Quốc Lập - TUV, Bí thư Huyện uỷ, cùng đại diện các ngành đã có buổi làm việc với xã Sơn Kim 1 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua. Sau khi đi tham quan, kiểm tra một số mô hình kinh tế, phong trào cải tạo vườn, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và nghe lãnh đạo xã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT -XH, xây dựng Đảng, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc đồng chí Bí thư Huyện uỷ đã ghi nhận kết quả mà Đảng bộ và Nhân xã Sơn Kim 1 đạt được trong thời gian

qua. Đồng thời trong thời gian tới yêu cầu xã cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2016; tập trung các giải pháp xây dựng Sơn Kim 1 trở thành xã NTM kiểu mẫu.

- Gặp mặt tọa đàm kỷ niệm 10 năm Bản tin Hương Sơn: Chiều ngày 24/6/2016, BBT Bản tin đã tổ chức buổi gặp mặt tọa đàm nhân kỷ niệm 10 năm Bản tin Hương Sơn ra số đầu tiên (6/2006 - 6/2016).



Toàn cảnh buổi gặp mặt tọa đàm

Tới dự buổi gặp mặt, có các đồng chí trong Thường trực Huyện uỷ, HĐND, lãnh đạo UBND, UBMT Tổ quốc huyện, trưởng, phó các ban xây dựng Đảng, trưởng các đoàn thể, thủ trưởng các ngành trong khối Tuyên giáo, các đồng chí cộng tác viên tiêu biểu. 10 năm qua, Bản tin Hương Sơn đã phát hành được 120 số, nội dung và hình thức ngày càng được đổi mới, nâng cao. Tại buổi gặp mặt tọa đàm đã có nhiều ý kiến phát biểu của các đại biểu chia sẻ, góp ý nhằm nâng cao chất lượng Bản

tin. Phát biểu tổng kết buổi gặp mặt đ/c Nguyễn Duy Trinh - PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban biên tập nhấn mạnh: Thông qua các ý kiến phát biểu tại buổi gặp mặt, Ban biên tập sẽ nghiên cứu, vận dụng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng bản tin, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

- Hội nghị Báo cáo viên

Huyện ủy: Sáng ngày 15/6/2016, tại xã Sơn Phú, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 6. Dự hội nghị có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy; các ngành trong khối Tuyên giáo. Trước lúc bước vào hội nghị các đại biểu đã đi tham quan phong trào cải tạo vườn, nghe Bí thư chi bộ báo cáo quá trình triển khai, kết quả thực hiện phong trào xây dựng NTM và phong trào cải tạo vườn tại thôn Cửa Nương. Hội nghị đã được nghe lãnh đạo xã Sơn Phú báo cáo một số nét về tình hình địa phương và những kinh nghiệm trong xây dựng NTM; hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng tại địa phương; nghe lãnh đạo ban, ngành huyện báo cáo các chuyên đề về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác biên tập, phát hành, khai thác, sử dụng Bản tin Hương Sơn; thông tin về vấn đề

Biển Đông tại diễn đàn đối thoại Shangri-la. Hội nghị cũng đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung định hướng tuyên truyền trong thời gian tới.

- **Kiểm tra nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng:** Ngày 07/6/2016, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh do Thượng tá Mai Ngọc Việt - Phó chủ nhiệm Chính trị làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác QS - QP tại huyện Hương Sơn. Qua kiểm tra Đoàn đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Ban CHQS Quân sự huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ QS - QP trong thời gian qua, nhất là trong công tác sẵn sàng chiến đấu, đổi mới phương pháp huấn luyện và quản lý trong xây dựng lực lượng, huấn luyện, hội thao, xây dựng cơ sở ATLC - SSCĐ. Thượng tá Mai Ngọc Việt đề nghị Ban CHQS huyện rà soát các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2016 để tập trung chỉ đạo trong thời gian tới.

- **Giao ban công tác kiểm tra, giám sát:** Ngày 28/6/2016, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. 6 tháng đầu năm, UBKT từ huyện đến cơ sở đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chương trình KT, GS của cấp ủy và UBKT. Các đoàn KT, GS của BTV Huyện ủy đã tập trung nắm chắc tình hình cơ sở; phối hợp tham mưu, chỉ đạo giải quyết kịp

thời các đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến công tác bầu cử và ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn... Cấp ủy, UBKT các cấp đã xử lý kỷ luật 11 cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách dân số KHHGD, đạo đức lối sống, những điều đảng viên không được làm. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đ/c Nguyễn Quốc Lập - TUV, Bí thư Huyện ủy đã biểu dương những nỗ lực của UBKT Huyện ủy và UBKT các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ KT, GS; đ/c đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những vấn đề cần quan tâm tập trung, tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; chú trọng hơn việc nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra; phân đầu thực hiện toàn diện nhiệm vụ của cấp ủy và UBKT các cấp, từng bước thực hiện đúng chủ trương “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”.

- Mit tinh, diễu hành phòng chống Ma túy: Sáng ngày 15/6/2016, UBND huyện đã tổ chức lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy. Hơn 700 người từ các xã, thị trấn, cơ quan, ban

ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các trường học trong toàn huyện tham dự buổi lễ. Theo thống kê của cơ quan chức năng, trên địa bàn huyện hiện có 87 đối tượng nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy, 129 đối tượng đã bị nhiễm HIV/AIDS, trong đó có 39 đối tượng đã chết. Đến nay, có 14/32 xã, thị trấn trong huyện không có người nghiện ma túy. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của ma túy sẽ góp phần ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng tệ nạn ma túy trên địa bàn.

- Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng: Vừa qua, Hội Khuyến học huyện phối hợp với BCD đề án tỉnh tổ chức lớp tập huấn về việc triển khai đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” cho đội ngũ cán bộ cốt cán Hội khuyến học huyện. Tại lớp tập huấn các học viên đã được nghe các nội dung cơ bản của Quyết định số 281 ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Qua tập huấn nhằm đẩy mạnh thực hiện phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cơ quan, đơn vị.

- Hội Chữ thập đỏ tổ chức Đại hội điểm: Sáng ngày 19/6/2016, Hội Chữ thập đỏ xã Sơn Diệm đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2016 -2021. Đây là đơn vị được huyện Hội chọn để tổ chức Đại hội điểm. Trong nhiệm kỳ qua, Hội thực hiện tốt các nhiệm vụ và phong trào thi đua do Hội cấp trên phát động, tích cực tham các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đồng thời tổ chức các cuộc vận động, quyên góp ủng hộ của các cá nhân, tập thể hảo tâm trên 400 suất quà, trị giá gần 80 triệu đồng trao tặng cho các đối tượng chính sách, hỗ trợ 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn làm nhà ở trị giá 75 triệu đồng; tổ chức tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ lũ lụt kịp thời cho nhân dân với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng,... Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Theo kế hoạch việc tổ chức Đại hội ở các địa phương hoàn thành trước ngày 30/7/2016.

- Trao tặng 46 xe lăn cho người khuyết tật: Vừa qua, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi huyện phối hợp với các tổ chức sứ mạng xe lăn nhân đạo, trả lại tuổi thơ, hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam đã tiến hành trao 46 xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn huyện, trị giá mỗi xe 2.400.000 đồng. Đây là món quà có ý nghĩa, qua đó giúp người khuyết tật có phương tiện đi lại, sinh hoạt hàng ngày và làm việc dễ dàng

hơn, giảm bớt gánh nặng chăm sóc của người thân, có thêm động lực để phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, hoà nhập với cộng đồng.

- Khởi công cải tạo, nâng cấp đường 71: Sáng 12/6/2016, UBND thị trấn Phố Châu tổ chức khởi công dự án cải tạo, nâng cấp lòng đường, vỉa hè, mương thoát nước đường 71 thị trấn Phố Châu. Dự án cải tạo, nâng cấp có chiều dài 431,10 m, bắt đầu từ Km 0 + 00 giao Quốc lộ 8A tại Km 36 + 500 đến điểm cuối Km 0 + 431, 10 m nôi đường 71 (nhà văn hóa khối 10 - thị trấn Phố Châu), với tổng đầu tư là 2,98 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách huyện, chủ đầu tư và UBND Thị trấn Phố Châu huy động từ ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác. Dự án hoàn thành sẽ phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của Nhân dân và làm đẹp cảnh quan đô thị.

- Giải bóng đá mini nam: Ngày 17/6, Công ty truyền thông Việt Nam Xanh phối hợp Trung tâm VH TT& DL huyện Hương Sơn tổ chức giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6); 71 năm ngày truyền thống lực lượng CSND (20/7). Giải đấu có sự tham gia của 10 đội bóng đến từ các đơn vị trên địa bàn gồm: Báo ĐS&PL, Báo Điện tử Người đưa tin, Công an huyện, C.ty Vinamilk Hà Tĩnh, D.nghiệp Tuấn Linh, D.nghiệp Ngọc Ni, D. nghiệp Sơn Nguyệt,

D.nghiệp Lý Anh, D.nghiệp Thịnh Tám, D.nghiệp Dũng Lợi. Hình thức thi đấu vòng tròn tính điểm. Kết quả đội D.nghiệp Tuấn Linh đã



Tiết mục múa hát của các em học viên câu lạc bộ ... Tại lễ khai mạc giải bóng đá tranh cúp Việt Nam Xanh

giành chức vô địch, giải nhì thuộc về đội D.nghiệp Sơn Nguyệt - Dê Tùng xẻo, đội D.nghiệp Lý Anh giành giải ba. Giải bóng đá tranh cúp Việt Nam Xanh là giải đấu thường niên, góp phần rèn luyện sức khỏe và tăng cường tinh thần đoàn kết, học hỏi giữa các đơn vị trên địa bàn.

- Hội thảo các loại máy nông nghiệp: Ngày 28/6/2016 Hội Nông dân huyện phối hợp tổ chức Hội thảo các loại máy nông nghiệp và triển khai các chương trình hỗ trợ như: Nghị quyết 157/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh, Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ,... Tham gia Hội thảo có 100 cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn huyện. Tại Hội thảo các đại biểu đã được nghe giới thiệu về các loại máy nông nghiệp chính hãng

KuBoTa Nhật Bản có công suất lớn như máy cày, máy cấy, máy gặt đập liên hoàn,... và tóm tắt các chương trình hỗ trợ như: hỗ trợ 40% giá trị máy theo Nghị quyết 157, được vay vốn hỗ trợ lãi suất: 2 năm đầu không lãi, năm thứ 3 hỗ trợ 50% lãi suất theo Quyết định 68. Đây là cơ hội giúp nông dân tiếp cận với các chủ trương, chính sách của Đảng; đưa cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí và sức lao động, tăng thu nhập cho hội viên nông dân.

- Sơn Lĩnh hoàn thành vượt mức kế hoạch làm GTNT: Thực hiện kế hoạch làm giao thông nông thôn - TLND đợt 2 năm 2016, xã Sơn Lĩnh được giao kế hoạch làm 2 km đường GTNT, với sự hỗ trợ 251 tấn xi măng của nhà nước, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Sơn Lĩnh đã tổ chức vận động cán bộ, Nhân dân tích cực đóng góp ngày công, vật liệu cứng hóa đường bê tông, kết quả từ 20/4 đến 20/5/2016 Sơn Lĩnh đã hoàn thành 2,4 km đường GTNT, vượt 120% kế hoạch cả năm huyện giao.

- Sơn Thịnh kết nạp 5 đảng viên mới: Sáu tháng đầu năm 2016, BTV Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo cấp ủy chi bộ thôn làm tốt việc tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới. Kết quả: toàn xã đã kết nạp được 5 đảng viên mới, trong đó ở độ tuổi đoàn có 4 đồng chí. Các đảng viên mới đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, được quần

chúng tín nhiệm. Sơn Thịnh là một trong những xã phát triển đảng viên đạt kết quả cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2016 của toàn huyện.

- Sơn Kim 2 thành lập 28 mô hình sản xuất: Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, 6 tháng đầu năm 2016 Sơn Kim 2 đã hình thành mới 28 mô hình sản xuất, nâng tổng số mô hình toàn xã đến nay là 148; đồng thời thành lập mới 3 HTX, 4 THT, 1 doanh nghiệp. Hiện nay, Sơn Kim 2 đang tập trung hoàn thành các tiêu chí NTM còn lại với lộ trình cụ thể để về đích vào cuối năm nay.

- Thôn Triều Lĩnh (Sơn Phúc) phát động các hộ dân tiến hành cải tạo vườn: Thực hiện kế hoạch cải tạo vườn tạp, với mục đích nâng cao hiệu quả kinh tế vườn hộ, từng bước cải thiện cảnh quan môi trường nông thôn, gắn với xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Trong thời gian qua, thôn Triều Lĩnh, xã Sơn Phúc đã tiến hành cải tạo được 101/134 vườn. Đồng thời đào hố, xới đất để trồng các loại cây có giá trị như: bưởi, cam, quýt, ổi,... Hiện nay, phong trào này đang được triển khai mạnh mẽ trong toàn xã và được Nhân dân đồng tình, hưởng ứng.

- Thôn Thịnh Tiến (Sơn Tiến) huy động nội lực xây dựng thôn văn hóa: Thôn Thịnh Tiến có 113 hộ, 567 nhân khẩu; trong đó đồng bào có đạo chiếm hơn 2/3 dân số. Người dân chủ yếu sản xuất nông

ng nghiệp, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Nhưng với sự tập trung lãnh đạo, nỗ lực của cấp ủy chi bộ, sự vào cuộc quyết liệt của ban cán sự thôn, sự phối kết hợp của các chi hội, sự đồng tình ủng hộ của người dân. Đã huy động nội lực gần 150 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa. Bình quân mỗi hộ đóng góp trên 1 triệu đồng; ngoài ra còn huy động con em đi làm ăn xa quê, các hộ kinh tế khá giả và các nguồn vốn khác. Dự kiến nhà văn hóa thôn diện tích 130 m², với kinh phí gần 600 triệu sẽ hoàn thành trong năm nay để phục vụ sinh hoạt thôn xóm và người dân, góp phần đưa xã nhà hoàn thành tiêu chí văn hóa năm 2016.

- Thôn 3 (Sơn Long) huy động nội lực làm đường giao thông: Thực hiện chiến dịch làm GTNT, được nhà nước hỗ trợ xi măng, từ tháng 4 - 5/2016, thôn 3 đã huy động nội lực làm được trên 450 m đường bê tông đạt tiêu chuẩn chiều rộng nền đường 5 m, mặt đường 3 m. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên được bà con đồng tình hưởng ứng tích cực, đã hiến trên 800 m² đất và hàng trăm cây có giá trị kinh tế; ngoài ra còn huy động đóng góp tiền và ngày công lao động. Thôn 3 - là đơn vị dẫn đầu toàn xã về làm GTNT.

Một số kết quả... *Tiếp theo trang 8)*

cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia đạt thứ hạng cao, đặc biệt là cuộc thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 có 37/40 học sinh dự thi đạt giải với 5 giải nhất, 19 giải nhì, 7 giải ba. Tập trung chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia: có thêm một trường mầm non được công nhận đạt chuẩn, 5 trường kiểm tra công nhận lại sau 5 năm.

- Công tác y tế, dân số có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng khám chữa bệnh từng bước được nâng lên. Khám bệnh 92.671 lượt người. Công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm được quan tâm chỉ đạo, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình triển khai khá đồng bộ.

- Đào tạo nghề, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội: Xét duyệt, trình cấp có thẩm quyền 413 hồ sơ người có công. Khảo sát nhà ở đối tượng hộ nghèo, neo đơn, có khó khăn về nhà để nghị tập đoàn Vingroup tài trợ. Tổ chức tiếp nhận, làm lễ truy điệu và an táng 19 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại nước CHDCND Lào về Nghĩa trang liệt sỹ Nậm. Tổ chức 07 lớp đào tạo nghề cho 245 lao động. Phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều, tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn huyện 11,94%, hộ cận nghèo 9,55%.

*(Theo Báo cáo
của BTV Huyện ủy)*

HỘP THƯ CỘNG TÁC VIÊN

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban Biên tập "Bản tin Hương Sơn" nhận được tin, bài, ảnh của các đồng chí và các cộng tác viên:

Chính Thu, Đoàn Ngọc Phùng, Đặng Đình Hiền, Nguyễn Dương Phúc, Trần Quang Thắng, Hồ Thắng, Hồ Thị Mai, Võ Thị Hương, Nguyễn Ánh Dương, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Trường Giang, Hương Hà, Lê Quang Hồ, Nguyễn Thành Lê, Nguyễn Xuân Huy, Bùi Xuân Hoàng, Trần Thu Dung, Nguyễn Đình Dũng, Đào Anh Vũ, Lê Hoài Nhơn, Trung Thực, Lê Bá Thiệu, Nguyễn Đình Liên, Minh Ánh, Nguyễn Anh Tuấn, Thế Tuấn, Bích Liên, Đậu Bình, Minh Lý, Bình Luận, Tống Hằng, Bích Toàn ...

Ban Biên tập chân thành cảm ơn và sẽ sử dụng những bài, tin, ảnh phù hợp với nội dung cuốn bản tin, mong nhận được sự cộng tác thường xuyên của các đồng chí và bạn đọc.

BAN BIÊN TẬP